

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã



Cán bộ Phòng Nội vụ huyện Tiên Hải cùng lãnh đạo UBND xã Tây Tiến nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính tại thôn Tân Lập.

Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đây được coi là giải pháp quan trọng để Thái Bình hoàn thành sắp xếp 28 đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Từ ngày 2 buổi Đài Truyền thanh xã Hùng Dũng (Hùng Hà) đều tuyên truyền về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và việc sáp nhập 3 xã Diệp Nông, Dân Chủ, Hùng Dũng để thành lập đơn vị hành chính mới. Ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch UBND xã Hùng Dũng cho biết: Ngay sau khi có chủ trương, xã đã tổ chức họp quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho họ khi thực hiện sắp xếp, hạn chế sự xáo trộn trong đời sống xã hội. Xã cũng đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách chỉ trị tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn. Toàn xã có 4.458 cử tri, trong đó 1.332 cử tri đi làm ăn xa. Từ nay đến ngày lấy ý kiến cử tri 24/3/2024, xã tiếp tục tuyên truyền với nhiều hình thức, vận động gia đình có người đi làm ăn xa trở về địa phương thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy nên sau

khí được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, đa số người dân xã Hùng Dũng đã tin tưởng, đồng thuận với chủ trương này. Ông Phan Thanh Nghị, thôn Trung Đẳng cho biết: Việc sáp nhập 3 xã Diệp Nông, Dân Chủ, Hùng Dũng là phù hợp, bởi điều này sẽ giúp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo động lực, quy mô lớn hơn để địa phương có thêm các điều kiện, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, khi thực hiện sáp nhập, người dân sẽ phải thay đổi một số giấy tờ. Vì vậy, chúng tôi mong các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất khi chúng tôi đến thay đổi các giấy tờ có liên quan.

Theo bà Trần Thị Vân, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hùng Hà: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, tác động đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên và người dân. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền từ sớm, đa dạng phương thức tuyên truyền; trong đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại những địa phương thực hiện sắp xếp từ ngày 15 - 19/3/2024. Cùng với đó, huyện cũng thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở để thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Đông Hưng có 9 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp để thành lập 3 đơn vị hành chính mới (nhiều nhất tỉnh), vì vậy công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Theo ông Phạm Bá Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện: Cùng với tuyên truyền

trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đã xây dựng thông điệp và các chuyên mục phát sóng liên tục 8 buổi/tuần, xây dựng đĩa CD chuyên cho các địa phương tuyên truyền lưu động đến tận các khu dân cư. Đài Truyền thanh các xã thuộc diện sắp xếp tiếp âm và phát sóng từ 3 - 5 lần/ngày, mỗi lần từ 10 - 15 phút về các nội dung liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tại 9 xã tế - xã hội. Tuy nhiên, khi thực hiện sáp nhập, người dân sẽ phải thay đổi một số giấy tờ ở UBND xã, nhà văn hóa các thôn khang trang, sạch đẹp, tạo không khí phấn khởi, động viên cử tri chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày lấy ý kiến 24/3/2024.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; từ đó tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy kinh tế - xã hội của các địa phương phát triển. Việc làm này phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của xã hội cũng như sự chuyển đổi về phương thức quản lý, điều hành trong giai đoạn hiện nay, nhất là triển khai chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, công dân số, xã hội số, phục vụ nhân dân tốt hơn. Vì vậy, trong các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định vấn đề mấu chốt là cán bộ, đảng viên phải thông, người dân phải hiểu và đồng thuận. Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp phải làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động để người dân

nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, lợi ích của việc sáp nhập các xã. Thời gian qua, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở, các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương này, từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối dư khi thực hiện sắp xếp, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho họ. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tăng cường thời lượng tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cùng với xây dựng, triển khai sớm kế hoạch tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025, vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã họp với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy thống nhất một số nội dung tuyên truyền. Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Tuyên truyền phải luôn đi trước, chủ động, kịp thời, nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận; từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các chủ thể chịu tác động, ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các địa phương cũng phải chuẩn bị phương án sắp xếp kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Tận dụng và phát huy tối đa thế mạnh của các phương tiện truyền thông như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, kết hợp tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư, gặp gỡ tác động trực tiếp đến từng người dân... để đạt được hiệu quả cao nhất.

Từ ngày 19 - 21/3, đoàn kiểm tra của tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 5 huyện: Hùng Hà, Đông Hưng, Tiên Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ. Các địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tuyên truyền được triển khai, tổ chức bài bản đến tất cả khu dân cư. Hầu hết người dân ở các xã thực hiện sắp xếp đã nắm bắt được chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương này. Đây là điều kiện thuận lợi để đến ngày 24/3/2024, 28 xã thực hiện việc sắp xếp sẽ tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri với kết quả cao nhất.

MANH CƯỜNG - THU THỦY

Lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện

Bước vào mùa huấn luyện năm 2024, Bộ CHQS tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm nâng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Những ngày qua, các DQTV năm thứ nhất trên địa bàn thành phố Thái Bình say sưa luyện tập với quyết tâm cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Chị Vũ Thị Hải Yến, tổ 7, phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: Quá trình huấn luyện, chúng tôi tập trung quan sát từng động tác, yếu lĩnh do cán bộ huấn luyện của Ban CHQS thành phố hướng dẫn. Những động tác khó như ngắm bắn, sơ cứu thương hay gói buộc lựu đạn đều được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình giúp chúng tôi hiểu những nội dung mình còn yếu để luyện tập nắm chắc bài giảng hơn.

Trung tá Lê Thành Công, Trợ lý tham mưu Ban CHQS thành phố cho biết: Năm 2024, Ban CHQS thành phố huấn luyện cho hơn 570 DQTV năm thứ nhất với quyết tâm cao nhất là các học viên nắm chắc các động tác, yếu lĩnh và kỹ thuật. Mỗi cán bộ huấn luyện như tôi trước khi tham gia huấn luyện phải tự nghiên cứu kỹ thao trường huấn luyện, soạn thảo giáo án và nắm chắc các nội dung. Để người học nắm được nội dung, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương pháp giảng dạy, mô hình học cụ, kết hợp giữa thuyết trình với hướng dẫn DQTV thực hành theo mẫu, hướng dẫn trực tiếp trên mô hình để người học quan sát và hiểu bài sâu hơn. Giảng viên sẽ tiến hành kiểm tra ngay sau giờ dạy, đồng thời phân loại và cử những DQTV nắm nội dung bài giảng tốt hỗ trợ cho những người chưa thành thạo góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV trên địa bàn thành phố.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoà, Chỉ huy trưởng Ban CHQS

huyện Thái Thụy cho biết: Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Ban CHQS huyện đã chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch, giáo án bài giảng, tổ chức mở lớp tập huấn cho các đồng chí giáo viên để tham gia giảng dạy cho các DQTV. Năm nay, Ban CHQS huyện xác định huấn luyện với phương châm cơ bản, thiết thực và chất lượng; huấn luyện nội dung gắn với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các nội dung huấn luyện liên quan đến công tác các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình giúp chúng tôi hiểu những nội dung mình còn yếu để luyện tập nắm chắc bài giảng hơn.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác huấn luyện với phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát tình huống, địa bàn, đối tượng tác chiến. Cùng với đó, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ cơ bản, thuần thực

về kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao khả năng cơ động của bộ đội, đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong điều kiện phải cơ động đường dài. Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng và chỉ đạo các địa phương phối hợp trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo án, bài giảng. Bài tập, thao trường được nâng cấp mở rộng; hệ thống bãi giảng, giáo án huấn luyện được phê duyệt theo đúng phân cấp, làm cơ sở bảo đảm huấn luyện nghiêm, đúng, đủ nội dung chương trình. Đặc biệt năm nay, ngay từ ngày ra quân huấn luyện đã có nhiều mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, chiến đấu của các đơn vị đem đến trình diễn được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và quân khu đánh giá cao về tính hữu dụng và thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã chọn cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia tập huấn cấp bộ, quân khu và tổ chức các lớp tập huấn cán bộ cấp tỉnh, huyện, trung đoàn, nhà trường cho hàng nghìn cán bộ. Kết thúc tập huấn, tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 75 - 80%. Cơ quan tham mưu xây dựng chương trình huấn luyện đến từng đối tượng, công tác huấn luyện đổi mới với lực lượng thường trực luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ở cơ quan và các đơn vị. Năm 2024, Bộ CHQS tỉnh phấn đấu qua kiểm tra đánh giá 100% quân số đạt yêu cầu các nội dung huấn luyện, có 75% trở lên lực lượng đạt khá, giỏi.

TIẾN ĐẠT



Hướng dẫn kỹ thuật tháo lắp súng cho dân quân tự vệ.

TUỔI TRẺ QUỲNH PHỤ Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tháng 3 - tháng thanh niên, các tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với chủ đề "Tuổi trẻ Quỳnh Phụ xung kích tình nguyện vì

cuộc sống cộng đồng", để chuẩn bị cho tháng thanh niên, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn Quỳnh Phụ đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới tổ chức đoàn cơ sở. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ chia sẻ: Thực hiện chủ đề của tháng thanh niên, tuổi trẻ huyện

Quỳnh Phụ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện các công trình "Thắp sáng đường quê", công trình "Camera an ninh" bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép; trồng, chăm sóc cây xanh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động "ngày thứ bảy tình nguyện" trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổ chức đồng loạt "ngày chủ nhật xanh" ra quân vệ sinh môi trường cũng như triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, chăm sóc khỏe cộng đồng; các hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân...

Từ đầu tháng 3 đến nay, hình ảnh quen thuộc với người dân tại các xã, thị trấn đó là sắc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xuất hiện trên các trục đường, ngõ xóm với hàng loạt các hoạt động vì cộng đồng. Tại xã An Đông - địa phương được Huyện đoàn Quỳnh Phụ chọn làm điểm để phát động tháng thanh niên, những ngày này cùng với việc huy động nguồn kinh phí tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng đạo

trồng, chăm sóc cây, vệ sinh môi trường. Anh Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Đông chia sẻ: Hướng ứng các hoạt động trong tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với đoàn cấp trên tập trung trồng 50 cây xanh tại một số trục đường thôn, duy trì vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; tặng 3 suất quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà từ nguồn kinh phí xã hội hóa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức các hoạt động tìm hiểu về đoàn cho các em học sinh đủ điều kiện, tổ chức các lớp tìm hiểu về khu di tích văn hóa của địa phương và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường các hoạt động xuyên suốt như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phát động trong toàn bộ các chi đoàn. Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ được nhân dân đánh giá cao. Là 1 trong 3 cựu thanh niên xung phong của xã An Đông được tặng quà trong tháng thanh niên, ông Phạm Văn Hối, thôn Bắc Dũng chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tôi không có chức, sức khỏe yếu, được tổ chức đoàn tặng quà tôi rất phấn

trung, chăm sóc cây, vệ sinh môi trường. Anh Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Đông chia sẻ: Hướng ứng các hoạt động trong tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với đoàn cấp trên tập trung trồng 50 cây xanh tại một số trục đường thôn, duy trì vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; tặng 3 suất quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà từ nguồn kinh phí xã hội hóa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tổ chức các hoạt động tìm hiểu về đoàn cho các em học sinh đủ điều kiện, tổ chức các lớp tìm hiểu về khu di tích văn hóa của địa phương và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng TNCS Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường các hoạt động xuyên suốt như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phát động trong toàn bộ các chi đoàn. Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ được nhân dân đánh giá cao. Là 1 trong 3 cựu thanh niên xung phong của xã An Đông được tặng quà trong tháng thanh niên, ông Phạm Văn Hối, thôn Bắc Dũng chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, tôi không có chức, sức khỏe yếu, được tổ chức đoàn tặng quà tôi rất phấn

khởi và xúc động. Tôi mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, nhất là quan tâm tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với tổ chức đoàn cơ sở, tại trường học, đoàn trường, hội đồng đội các trường cũng triển khai nhiều hoạt động hướng ứng tháng thanh niên. Tại Trường Tiểu học Quỳnh Hải, tháng thanh niên năm nay được Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm phối hợp huy động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức trồng cây trong khuôn viên nhà trường, trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng vở, đèn chiếu cận cho học sinh nghèo vượt khó... Ông Nguyễn Hùng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Tháng thanh niên năm nay nhà trường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đoàn viên, thanh niên tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở trong việc kêu gọi các nhà hảo tâm chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được tặng xe đạp, mỗi chiếc xe trị giá 3 triệu đồng, 13 học sinh được tặng đèn chiếu cận, nhiều học sinh được tặng sách vở... Đây sẽ là nguồn động viên để các em nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Theo Thông kê của Huyện đoàn Quỳnh Phụ, từ đầu tháng 3 đến nay, các cơ sở đoàn đã trao 450 suất quà cho các học gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; tổ chức trồng trên 3.000 cây xanh bóng mát tại các trục đường, trường học; trao tặng 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó... Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ, Nguyễn Thị Hồng Thủy khẳng định: Phát huy tinh thần của tuổi trẻ, trong tháng thanh niên, đoàn viên, thanh niên huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng: ra quân ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; khách thành niên tình nghĩa cho học sinh, tặng quà cho học có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em... Mỗi việc làm trong tháng thanh niên năm nay không chỉ là cơ hội để thế hệ trẻ huyện Quỳnh Phụ thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng mà còn là dịp để đoàn viên, thanh niên tỏa sáng các cách phong trào tình nguyện, tạo sự đoàn kết, tập hợp thanh niên, đồng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG



Huyện đoàn Quỳnh Phụ cùng đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức trồng cây tại các trục đường.